



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ด้วยนายณภัทร แก่นสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะขออนุญาต ลาศึกษาต่อภายในประเทศ แบบไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ โดยใช้ทุนส่วนตัว ในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนด ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ซึ่งได้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอความเห็น ดังนี้

๑. สาขาวิชาที่บุคลากรดังกล่าวขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนั้น ไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิเดิมที่มีอยู่ (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) แต่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

๒. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งว่า การศึกษาต่อฯ ของบุคลากรดังกล่าว จะนำมาพัฒนาใน ด้านการพัฒนานักศึกษารวมถึงการบริการวิชาการและวิจัย

๓. บุคลากรดังกล่าว เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ควรพิจารณาตามบันทึก ข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๗.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กล่าวคือ

๓.๑ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยเป็นการ พัฒนาตนเอง เพิ่มความเชี่ยวชาญ เป็นการพัฒนาต่อยอดสายงานในตำแหน่งที่ ปฏิบัติ และไม่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนเป็นบุคลากรสายวิชาการในภายหลัง

๓.๒ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และประสงค์จะ ปรับเปลี่ยนเป็นบุคคลสายวิชาการหากสำเร็จการศึกษา จะต้องเข้าสู่ กระบวนการสอบคัดเลือกตามวิธีกฎที่เท่ากัน

ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานเห็นว่าบุคคลใดในหน่วยงานควรที่จะได้รับการ พัฒนาให้เป็นคนเก่งและมีความสามารถเพิ่มขึ้น หน่วยงานต้องมีการผลักดัน และบุคลากรนั้นต้องมีความพยายามด้วย ซึ่งหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ควรมีการ วิเคราะห์บุคคลนั้น ๆ และผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยงานและบุคลากรนั้น ด้วย รวมถึงควรมีการทำความตกลงในคณะ/หน่วยงาน ก่อนที่บุคลากรนั้น ๆ เริ่มศึกษาด้วย เพื่อการเปลี่ยนแปลงอันจะเกิดขึ้น และป้องกันความเสี่ยงใน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางปราณี พันธุ์สมบัติ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี